

องค์การบริหารส่วนตำบล ลำคองหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

www.lamkhohong.go.th



ขุดทรายข้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 2558

การแก้ไข

“ปัญหาภัยแล้ง”!!!

" องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่..(อ่านต่อด้านใน)..."

โครงการพ่นพริกแกงกำจัดยุงลาย



"องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ออกบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ โดยเป็นโครงการบูรณาการ... (ติดตามเพิ่มเติมด้านใน)..."



เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสาน

"นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน... (ติดตามเพิ่มเติมด้านใน)..."



“กิจกรรมวันบิษัฆหาราช



23 ต.ค 58"

ชี้แจง เรื่องการสูญหาย บ้านกระถิน หมู่ 8



การปฏิบัติตงาน EMS.



การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลลำคองหงษ์

“นายจิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงพื้นที่วางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลลำคองหงษ์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการสูบน้ำจากลำห้วยธรรมชาติ เข้าสู่สระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึง ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพะวงด ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงคะ”



“กรณีปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย EMS องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์”



“วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทีมปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) ได้รับแจ้งจากศูนย์อุบัติเหตุ รับผิดชอบอาการชักเกร็ง รายนายปิยะพงษ์ คงกลาง อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 113 บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเบื้องต้นได้ทำการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโนนสูง เป็นที่เรียบร้อยคะ ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในทีมแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ทุกท่านคะ”



“วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558”



“วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมรูปอ้าเภอโนนสูง โดยมีนายไพรัช วิทยานูมาส ปลัดอ้าเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการนายอ้าเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนในเขตตำบลโนนสูง พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง”



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน



“วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลำคองหงษ์ เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ของนายบุญช่วย เชื้อจ้อหอ ณ บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 1 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ในการนี้ได้รับฟังคำแนะนำเรื่องการปลูกแตงเมล่อนในโรงเรือนโปร่งแสง การเลี้ยงไก่วงว ไก่ดำ และกิจกรรมเกษตรด้านอื่นๆด้วย โดย อบต.ลำคองหงษ์ มีเป้าหมายจัดทำโรงเรือนโปร่งแสงเพื่อสาธิตการปลูกพืชผักแบบปลอดสารเคมีและเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับราษฎรชาวตำบลลำคองหงษ์ที่สนใจต่อไป โดยผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ขอขอบคุณ คุณลุงบุญช่วย เชื้อจ้อหอ และครอบครัวที่ให้ความอนุเคราะห์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ”



พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและป้องกันยุงลายเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ออกพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลลำคองหงษ์ เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งระบาดในท้องที่ขณะนี้ โดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน โรงเรียน และวัด ”



วางแผนการดำเนินการ การสูบน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับพี่น้องประชาชน



“นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงพื้นที่ร่วมวางแผนการดำเนินการสูบน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 ร่วมกับพี่น้องประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

อำเภอในพยุ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คณะที่ปรึกษา

นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง นายกองการบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

พ.อ.อ.ไพบุลย์ ศิริประเสริฐ

นางสาวธัญพร เพียรกลาง

นายจັกกฤษณ์ เมืองแก้ว

นางสาวจิตตาภา วงศ์อินตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าส่วนโยธา

หัวหน้าสำนักปลัด

ออกแบบและจัดพิมพ์

งานธุรการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

โทร.๐๔๔-๗๕๖-๓๘๐ โทรสาร.๐๔๔-๗๕๖-๑๘๔

www.lamkhohong.go.th

www.facebook.com/lamkhohong



